

แผนการจัดการความเสี่ยง  
หน่วยงานสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559

ลำดับที่	ด้านความเสี่ยง	ปัจจัยสภาพแวดล้อม	ความเสี่ยงที่พบ	ระดับความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	ค่าที่ได้รับได้	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภทของสาเหตุความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	ด้านกฎหมาย / ข้อบังคับ	ความซื่อสัตย์และจริยธรรม	การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	15 ความเสี่ยงสูงมาก	ร้อยละของการทดสอบความรู้ พรบ. ของมหาวิทยาลัยและความรู้ด้านกฎข้อบังคับต่างๆที่จำเป็น	ร้อยละ 80	1. บุคลากรขาดความรู้ด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. ไม่มีการทดสอบความรู้ พรบ. ของมหาวิทยาลัยและความรู้ด้านกฎข้อบังคับต่างๆที่จำเป็นสำหรับบุคลากรก่อนเข้าปฏิบัติงาน	ปัจจัยภายใน	-ป้องกันความเสี่ยง	1. กองการเจ้าหน้าที่จัดทำแบบทดสอบเรื่องกฎระเบียบที่บุคลากรรู้ 2. คณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี จัดทำแบบทดสอบออนไลน์ 3. บุคลากรสำนักงานอธิการบดีเข้าไปทำแบบทดสอบออนไลน์	ภายในเดือนกรกฎาคม 2559	20,000.-	1.กองการเจ้าหน้าที่ 2.คณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2	ความปลอดภัยของอาคารสถานที่	อื่นๆ โครงสร้างอาคาร	ความปลอดภัยของอาคาร	16 ความเสี่ยงสูงมาก	ร้อยละจำนวนของรายการที่ต้องปรับปรุง ดำเนินการเรียงจากการตรวจสอบอาคาร	ร้อยละ 30	ไม่เคยมีการตรวจสอบสภาพอาคาร	ปัจจัยภายใน	-ป้องกันความเสี่ยง	จัดจ้างผู้รับเหมาเพื่อตรวจสอบอาคารสำนักงานอธิการบดีและนำผลจากการตรวจสอบมาปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดี	ภายในเดือนตุลาคม 2559	80000.-	1. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 2. กองคลัง
3	ความปลอดภัยของอาคารสถานที่	อื่นๆ ความไม่พร้อมของช่องทางหนีไฟ	อาคารไม่มีความปลอดภัย	20 ความเสี่ยงสูงมาก	ร้อยละของการติดป้ายชี้บ่งช่องทางการหนีไฟของอาคารครบทุกชั้น	ร้อยละ 100	1. ช่องทางหนีไฟไม่พร้อมใช้งาน 2. สิ่งของวางกีดขวางตามช่องทางหนีไฟ	ปัจจัยภายใน	-การหลีกเลี่ยง	จัดทำป้ายชี้บ่งเพื่อป้องกันการวางสิ่งกีดขวาง	ภายในเดือนกรกฎาคม 2559	10,000.-	ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ลำดับที่	ด้านความเสี่ยง	ปัจจัยสภาพแวดล้อม	ความเสี่ยงที่พบ	ระดับความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	ค่าที่ได้รับ	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภทของสาเหตุความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4	ด้านการดำเนินงาน	แต่ละงานในสำนักงาน อธิการบดีขาดแนวทางเตรียมความพร้อมในการออกนอกระบบ	ความพร้อมในการออกนอกระบบ	15 ความเสี่ยงสูงมาก	ร้อยละของหน่วยงานภายในสำนักงาน อธิการบดีมีการรายงานเพื่อเตรียมความพร้อมการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ 100	การออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย	ปัจจัยภายนอก	-ป้องกันความเสี่ยง	1. จัดโครงการโดยเชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐมาให้ความรู้แก่บุคลากรสำนักงานอธิการบดี เพื่อเตรียมการ 2. รายงานการเตรียมความพร้อมของแต่ละงานในที่ประชุมประจำสำนักงานอธิการบดี	ภายในเดือนกรกฎาคม 2559	20,000.-	1. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 2. ทุกหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 ครั้งที่ 1 / 2559

วาระที่ 4.4

ลงชื่อ..... 

(รองศาสตราจารย์ ดร. กานดา ชัยภิญโญ)

ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร